



Tải về PDF

# NguồnƠn Cứu Rồi

Chậm, tâm tình

(Dt. 5: 7-10)

Lm. Ân Đức, 1990

*mp* 1. Khi còn trong xác phàm *mf* Chúa Ki - tô đã lớn tiếng kêu  
2. Xin hiệp thông với Ngài lễ hy sinh là chén đắng, Can -

*mp* van chan hòa nước mắt, dâng những lời tha thiết nguyện xin, với Đấng có  
về máu đào thánh hiến, xin vương trôn thiên ý của Cha. Có Chúa gánh

quyền cứu mình khỏi chết, và bởi vì Ngài thành tín nên đã được nhậm  
mang khổ đau của con, con tìm đâu nguồn an ủi chốn hy vọng nghỉ

lời. Dẫu là Con, Ngài từng trải những nỗi đau thương để học  
ngôi. Con tìm đâu đường về cõi sống chốn thanh thoi và hạnh

biết vâng phục. *mf* Và một khi đã thành toàn, Ngài đã trở  
phúc muôn đời. Đừng để con chết đời đời, Ngài đừng bỏ

*cresc.* nên nguồn ơn cứu rồi, nguồn ơn cứu rồi muôn đời cho những  
con lay Thiên Chúa, lay Thiên Chúa trong tay Ngài con phó

ai vâng phục Ngài. *f* ĐK: Con hướng trông lên Ngài ôi Giê - su Chúa  
dâng linh hồn. Con thiết tha van nài: Ôi Giê - su Chúa

*mf* Trời. Con tuyên xưng Ngài: Đấng Cứu Độ của con *mp* là Tình  
Trời. Cho con với Ngài sống chết trong tình yêu, một tình ...

1. Yêu, *p* là Nguồn Vui. 2. *Rall...* yêu chẳng nhạt phai.

# Sheet Nguồn ơn Cứu Rồi, file .PDF

"Khi còn trong xác phàm Chúa Kitô đã lớn tiếng kêu van chan hòa nước mắt"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Nguồn ơn Cứu Rồi của tác giả Lm. Ân Đức đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Nguồn ơn Cứu Rồi
- Tác giả: Lm. Ân Đức
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/17519-nguon-on-cuu-roi>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Email: [info@truongca.com](mailto:info@truongca.com)

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](https://ivoicesoft.com)